

รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวปัทมสน	อัมราลิขิต	ประธาน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี		
๒. นายเกรียงศักดิ์	สุขสมบูรณ์	ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
๓. นายปิยะเดช	เชื้อฉลาด	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
๔. นายกฤษฎา	ตันสกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการภาคธุรกิจเอกชน
๕. นางสาวศุภสิมา	สังวาลย์	กรรมการภาคประชาสังคม
๖. ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ	อริยพิทยภรณ์	กรรมการภาคประชาสังคม
๗. นายสันต์	วรรณวิชัยกุล	กรรมการภาคประชาสังคม
๘. นายปรีชาพัฒน์	ขรรค์วิไลกุล	กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น
๙. นายจรัส	สำอาง	กรรมการภาคธุรกิจเอกชน
๑๐. นายชรินทร์	อึ้งเกียรติสกุล	กรรมการภาคธุรกิจเอกชน
๑๑. นางสาวภัทรารวรรณ	ดีวงศ์	เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		
๑๒. นายกฤษฎี	ดำดี	แทนผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต		
๑๓. นางนภาพร	จันทร์สุข	ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวเชิญพร	กาญจนสายะ	ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	ติดภารกิจ
๒. นายณฐนนท	โกยสมบูรณ์	กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น	ติดภารกิจ
๓. นางสาวรวิพัฒน์	เวทประสิทธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	อยู่ระหว่างการรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางธิติมา เบ้าจรรักษ์

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีการประกาศร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลให้ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการของจังหวัดภูเก็ตที่จะติดตามสอดส่องในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

การประชุม ก.ธ.จ. ภูเก็ตในวันนี้มีวาระสำคัญ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต เพื่อการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำเสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด) ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้งประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ ก.ธ.จ. ภูเก็ต พิจารณาเรียบร้อยแล้ว หากเห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้แจ้งในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.ธ.จ. ภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการสอดส่องและการแจ้งข้อเสนอแนะตามแผนการสอดส่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว คือ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ติดตามต่อเนื่อง) จำนวน ๓ โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทนตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ทุกจังหวัดในวงเงินรวม ๖,๒๕๑,๙๐๐ บาท ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการสรรหา ก.ธ.จ. ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๒๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณฯ จำนวน ๒ ครั้ง คือ โอนครั้งที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ จำนวน ๕๓,๒๐๐ บาท และโอนครั้งที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ (ภายในไตรมาสที่ ๓) จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ประกอบกับตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเรื่องการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายกฤษฎี ดำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ แทนผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดชี้แจงว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๕,๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการสรรหา ก.ธ.จ. ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๒๐๐ บาท โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๕,๑๙๕.๔๒ บาท คงเหลือส่งคืนเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๔.๕๘ บาท

มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนการสอดส่องของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามสอดส่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ดังนี้ โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ติดตามต่อเนื่อง) จำนวน ๓ โครงการ และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ

ก.ธ.จ. ภูเก็ตได้ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงเห็นควรขอให้ผู้ช่วยเลขาธิการจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. ภูเก็ตได้นำเสนอผลการสอดส่อง พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล

นายกฤษฎา ต้นสกุล รองประธานกรรมการ รายงานว่า ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการแจ้งผลการสอดส่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ดังนี้

โครงการ	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑. โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์) งบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยตามสัญญาจ้างได้กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่พบว่าการดำเนินการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๙ (แผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๕๒ แต่ผลดำเนินการได้จริงร้อยละ ๔๓) และ ก.ธ.จ. ภูเก็ตมีความห่วงใยว่าในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการมีต้นไม้จำนวนมาก จึงเห็นควรเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมรูปแบบเดิมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย ได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต	- ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต ขอให้ดำเนินการในรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม เพื่อมุ่งเน้นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โครงการ	ผลการสอดคล้อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาจ้าง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในระยะยาว ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนำมาสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ้น
๒. โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือเพื่อการจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง และ ก.ธ.จ. ภูเก็ต มีความห่วงใยต่อการดำเนินโครงการ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ก.ธ.จ. ภูเก็ต จึงเห็นควรได้มีการติดตามการดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อการเกิดประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง	

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการสอดคล้องโครงการของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ต่อไป

๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยกำหนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย สอดส่องทุกแผนงาน โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงาน โครงการตามนโยบายของ รัฐบาล หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธาน ก.ธ.จ. มอบหมาย

โดยที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้มีการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ซึ่งได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ดังนี้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ติดตามต่อเนื่อง) จำนวน ๓ โครงการ และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ

เพื่อเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี (สำนักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด) ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้งประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ จึงเห็นควร มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจังหวัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอที่ประชุมต่อไป

นายกฤษฎี คำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ แทนผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ได้นำเสนอร่างรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายชื่อ ก.ธ.จ. ภูเก็ต อำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องประมวลจริยธรรมของ ก.ธ.จ. โครงการ ผลการสอดส่องโครงการ ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต พร้อม รูปภาพประกอบ เพื่อการรวบรวมเป็นรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีความเห็นว่าจากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการและแจ้งข้อเสนอแนะแก่ หน่วยงานรับผิดชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริง

ประธานฯ เสนอว่าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์ ขอให้ฝ่ายเลขานุการจังหวัดได้มีการเพิ่มเติมความคืบหน้าการดำเนิน โครงการของทุกโครงการ เพื่อนำเสนอต่อ ส.ก.ธ.จ. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้ง ประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ


มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการจังหวัดได้มีการเพิ่มเติมความคืบหน้าการดำเนินโครงการของ ทุกโครงการก่อนสรุปเป็นรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อ ส.ก.ธ.จ. จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้งประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณะต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางนภาพร จันทร์สุข)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม